

Em Nguyễn Đâu?

Tác Giả: Pascal Nguyễn Nguyễn Tánh, ofm
Thứ Sáu, 23 Tháng 4 Năm 2010 06:51

Trác viác chuyán ngái tái Toáng Giám Mác Hà Nái, hán không có ai há há đác chỉ báng chính quyán cáng sán Hà Nái.



Mát cám giác khó tá

Cuái cùng thì hôm nay 22-04-2010, Toá Thánh Vatican đã chính thác loan tin : đác cha Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, giám mác Đáng Kim Chiá tách Hái Đáng Giám Mác Việt Nam, đã đác Toá Thánh bá nhiám làm Táng Giám mác Phó Hà Nái vái quyán ká vá. Chuyán thay thá Đác Táng Giám Mác Giu-se Ngô Quang Kiệt chá là ván đá thái gian. Bát cá ai theo dõi tin tác trên máng trong nháng tháng gán đây, đáu đã đác chuán bá đá đón nhán thông tin này, nên nói là ngác nhiên thì không đúng. Tuy váy, bán thân tôi ván cám tháy mát cái gì váa ngát ngát váa đáng đáng trong cá háng. Tôi chát nhá đán hình ánh chiác xe tăng T54 cách đây 35 năm đã húc vào cáng Dinh Đác Láp Sài-gòn, và báng có cám táng chiác xe tăng đó hôm nay đang húc vào Cáng Toáng Giám Mác Hà Nái. Xin ghi lái sau đây máy suy nghĩ tá bián cá mái đác Toá Thánh loan báo trên đây. **“Vá lý do sác khoá”**

Nay thì đã rõ là Đác Táng Kiệt đã náp đán lên Toá Thánh xin tá chác *“vá lý do sác khoá”*.

Đác biát : tá hán mát năm rái, ngài bá mát ngá trián mián. Tá đó đán đán suy nhác. Và khi tháy không còn có đá sác khoá thá xác và tinh thán đá chu toàn trách nhiám, mát trách nhiám hát sác náng ná, trong mát tình huáng muán phán khó khăn, thì xin tá chác là viác làm háp lý cáa ngá i có ý thác trách nhiám.

Thá nháng không ai tìm hiáu ván đá mà không đái mát vái câu hái : Đánh ráng suy nhác là do mát ngá, nháng *mát ngá do đâu ?*

Khái cán nhác lái nháng năm làm giám mác Láng Sán, trên mát đáa bàn mángh mángh bát ngát, mát giáo phán không Toá Giám Mác, không cháng vián, rong ruái hát xá đáo này tái xá đáo khác, mát mình váa làm cha xá, váa làm giáo lý viên kiêm ca tráng, kiêm luôn chác ông tá kéo chuông, con ngá i đó không há biát mát. Ván đá sác khoá cũng không đác đát ra khi ngài vá nhán chác Táng Giám Mác Hà Nái năm 2005. Ngay trong giai đán ná ra vá Toá Khâm Sá, Thái Hà, ta đá đoán tình tráng căng tháng ngài phái gáncháu, thá nháng không có đáu hiáu gì cho tháy sác khoá cáa ngài có ván đá. Qua đán bằng video ghi lái cuác gáp gá giáa phái đoàn Toáng Giám Mác Hà Nái vái lãnh đáo Thành phá tái trá sá UBND/HN ngày 21-09-2008 ta tháy mát Đác Táng Kiệt tráng, lanh lái, đáy sác sáng, ăn nói hoát bát, phong thái tá tin. Tái đây ngài đã có lái tuyên bá chác nách : “

Tá do tôn giáo là quyán chá không phải là ân huá xin – cho

”. Trong mát xã hái bình tháng thì kháng đánh trên đây cháng có gì là đác đáo đáng cho ta đá ý. Nháng trong chá đá đác tài toàn trá, thì lái tuyên bá này có thá ví nhá mát quá bom. Đó chính là lý do khián chính quyán cáng sán Hà Nái láng lán lên, và tá đó tìm đá mái cách đá triát hángái đã to gan dám đáng tái quyán lác há đang nám trong tay.

Đáy ra khái đáa bàn Hà Nái

Tiáp theo sau lái tuyên bá cáa Đác Táng Kiát là cá mát chián đách nhám triát há uy tín cáa ngài qua các pháng tián thông tin tuyên truyán cáa Hà Nái, mà cao điám hán là nháng gì đã đián ra tái Đán Thánh Giê-ra-đô Thái Hà đêm 21-09-2008 : Mát đám ngái đián loán, nay đáng cá gái cách tráng là “quán chúng tá phát”, tay đáp phá táng rào, miáng gào thét “Giát Táng Giám Mác Kiát !” Tiáp đán là mát viác làm ván minh hán, đó là ván thá ông Chá Tách UBND/Tp. Hà Nái gái Đác Cha Chá Tách HĐGM/VN tá cáo Đác Táng Kiát gây xáo trán xã hái, và đáng thuyán chuyán ngài khái đáa bàn Tp. Hà Nái (*xem phá lác 1*). Và ngay sau đó, Đác Cha Chá tách HĐGM/VN đã có ván thá trá lái (*xem phá lác 2*

). Điáu đáng ngác nhiên chính là ván thá trá lái cáa HĐGM/VN.

Cùng phán bác cá chá xin – cho

ở đây tôi chá nói đán mát điám mà hình nhá cho đán giá này ít ai (hay cháa có ngái) bàn tái, đó là ***đái m táng đáng giáa lái tuyên bá cáa Đác Táng Kiát vái Thá Ngá HĐGM/VN***

gái Quác hái

và các cá quan láp pháp tiáp theo sau đái hái các giám mác năm 2002, mà nái dung căn bán là

phán bác cá chá xin – cho

(

xem phá lác 3

). Đác lá Thángá này, ta có cá m táng nhá đang cháng kián cánh mát thiên thách rát xuáng đáa cáu. Là vì trong mát chá đá đác tài mà lái phán bác cá chá xin – cho thì có khác gì nói lái tuyên chián ! Và ngay tái Sài-gòn thì Đác Háng Y Phám Minh

Mßn đã trßng gßi vßn kißn đó cho ông Chß tßch Mßt Trßn Tß Qußc Vißt Nam Tp. HCM sau khi đã gßi cho Đßi hßi nhßng ngßi Công Giáo Vißt Nam Nam xây dßng và bßo vß Tß Qußc lßn IV. Thß thì khi phßn bác cß chß xin – cho tßi trß sß UBND Tp Hà Nßi,

Đßc Tßng Kißt không làm gì khác hßn là lßp lßi lßp trßng cßa HĐGM/VN qua Thßng 2002

vßa nói. Chính vì vßy mà trong vßn thß trß lßi Chß tßch UBND Tp. HN, lß ra HĐGM/VN phßi minh đßnh là khi phßn bác cß chß xin – cho, Đßc Tßng Kißt đã phßn ánh hoàn toàn đúng lßp trßng cßa HĐGM/VN, và do đó HĐGM/VN mßnh mßng hßi lßi tuyên bß cßa Đßc Tßng Kißt. Thß nhßng vißc này đã không xßy ra.

Thßng 2002 có còn giá trß ?

Nay nhßc lßi vißc này, thißt tßng HĐGM/VN cßn soi sáng cho công lußn bißt : HĐGM/VN có còn gißnguyên lßp trßng phßn bác cß chß xin – cho đã đßnh minh đßnh trong Thßng 2002 không ? Nßu có, tßi sao không công khai hß trß Đßc Tßng Kißt ? Nßu không, có phßi vì đó là mßt lßp trßng sai lßm, và sai lßm ßnhßng đißm nào ? Bao lâu công lußn chßa đßnh soi sáng, thì nhßng chuyßn ngß vßc hay hißu lßm là không tránh khßi. **Lß loi đßn**

đßc

Trß lßi vßi vßn thß Đßc Cha Chß Tßch HĐGM/VN trß lßi Chß tßch UBND/Tp. Hà Nßi kèm theo bßn **“Quan đißm”**

, ta dß dàng nhßn ra vß trß cßa Đßc Tßng Kißt trong HĐGM/VN. Trßng nhßng lßi kßt án cßa Chß tßch

UBND/Tp Hà Nội thì HĐGM/VN không được như : Đức Tổng Giám Mục đã không làm gì trái giáo luật. Và trong khi Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, qua vụ Tòa Khâm Sát - Thái Hà, tranh đấu cho công lý hoà bình, thì văn thư của HĐGM/VN xem đó chỉ là chuyện đòi được. Văn thư đó như là ranh phân chia mặt bên là Đức Tổng Giám Mục Hà Nội và bên kia là các vụ khác trong HĐGM/VN. Đức văn thư đó, ta thấy được Đức Tổng Giám Mục lại nói được như thế nào ngay trong hàng ngũ anh em giám mục của mình. Và theo tôi, ***đây mới là nguyên nhân của căn bệnh mất giá trị niềm tin***

được được suy nghĩ. Cuối cùng Đức Cha Ki-tô đã được xin từ chức Tổng Giám Mục Hà Nội, và nay đã có Tổng Giám Mục Phó với quy định khác; theo nhu cầu nguyện tin khá thông thoáng, thì việc chuyển ngôi sẽ không còn xa.

Trước việc chuyển ngôi từ Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, hẳn không có ai hề được chỉ bằng chính quy định của Tổng Giám Mục Hà Nội. Nhân dịp mừng Năm Nhàn năm Thăng Long, thì tất nhiên đây là món quà quý giá nhất từ phía Giáo Hội Công Giáo. Tôi chợt nghĩ được tiếc mừng sinh nhật của Hê-rô-đê mà món quà không phải gì khác hẳn là cái đấu của Gio-an Tẩy Giả (Mc 6,27).

Những người thiếp các Tông Đ

Lúc này đang là Mùa Phác Sinh. Sách Công vá Tông Đá đác mái ngày trong Thánh Lá cho chúng ta tháy các Tông Đá sau bián cá Phác Sinh, sau khi đón nhán Chúa Thánh Thán, đã thay đái nhá thá nào. Trong cuác Tháng Khó cáa Chúa Giê-su, mát ngái đã chái Chúa (mà lái là thá lãnh !), sá còn lái thì bá Chúa, và vái cái chát nhác nhán thá thá m trên tháp giá, cuác đái Đác Giê-su đã kát thúc trong thát bái ê chá. Những bián cá Phác Sinh đã thay đái tát cá. Những con ngái hèn nhát, nay không còn sá hãi, những con ngái ván không chá nghĩa, xuát thân tá giái bình dân, nay công khai tranh luán vái các kinh sá chá nghĩa cùng mình. Khi đái mát vái nhà cám quyán, các ông đã kháng khái tuyên bá : “*Phái váng lái Thiên Chúa hán váng lái ngái phám*” (Cv 5,29). Nay trác bao nhiêu ván đá xã hái : bát công, tham nhũng, phá thai, buôn ngái, nháng đát nháng bián cho ngoái bang, tát cá gói gán trong mát thá tái tá tông là đác tài đáng trá, thì sá thịnh láng cũng nhá thái đá ngoan ngoãn

cõa các giám mõc Viõt Nam đõ i võ i nhõ cõ m quyõn, không theo khuôn vàng thõõ c ngõ c cõ a các Tông Đõ ngày xõ a : “

Phõ i vâng lõ i Thiên Chúa hõ n vâng lõ i ngõõ i phõm

”. Và cũng tõ đây ta hiõ u đõõ c tõ i sao cõ ng đõàn tín hõ u Công Giáo Hà Nõ i, linh mõc, tu sĩ cũng nhõ giáo dân, đã hõ t lòng trõu mõn, thiõ t tha gõn bó võ i võ mõc tõ quyõ t tình noi gõõ ng Chúa Giê-su, võ mõc tõ sõn sàng hy sinh tính mõng vì đõàn chiõn : Đõc Cha Giu-se Ngõ Quang Kiõ t.

Kõ t luõn

Em ngõõ i đõu ?

Bõ nhiõ m giám mõc là quyõn tuyõ t đõ i cõ a Đõc Giáo Hoàng. Nguyên tõ c là nhõ võ y. Thõ nhõ ng trong mõ t nõõ c cõ ng sõn nhõ Viõt Nam, thì mõ i chuyõn không đõ n giõn nhõ thõ. Ai cũng biõ t lõ p trõõ ng cõ a chính quyõn

Hà Nõõ i là bõng mõõ giá phõõ i thuyõn chuyõn Đõc Tõng Kiõ t khõõ i đõ a bàn Hà Nõõ i. Nay viõ c đõ đang diõ n ra. Chính quyõn cõng sõn đã dùng nhõng biõn pháp nào, qua nhõng trung gian nào đõ tác đõng lên Toà Thánh Vatican và các giám mõc thì không ai biõ t. Trong tõ cách là tín hõ u Chúa Ki-tõ trên đõ t nõõ c Viõ t Nam hôm nay, ta chõ có thõ cõ u xin cho ngõõõ i sõ thay thõ Đõc Tõng Kiõ t, đõ õc bình an thanh thõn vì chõ vâng lõõ i Đõc Thánh Cha đõ chu toàn mõ t trách nhiõm muõn phõn khó khăn nõng nõ, và đã không làm bõ t cõ điõ u gì đõ phõõ i đõ i mõ t võõ i câu hõõ i xõ a Chúa đã hõõ i Ca-in : “Em ngõõõ i đâu ?” (St 4,9)
Sài-gòn, ngày 22 tháng 04 năm 2010

Em Nguyễn i Đâu?

Tác Giả: Pascal Nguyễn c T<nh, ofm
Thứ Sáu, 23 Tháng 4 Năm 2010 06:51

Pascal Nguyễn c T<nh ofm
pascaltinh@gmail.com

Ph< l< c 1

Th< c< a Nguyễn c Th< Th< o g< i
HĐGMVN

**VietCatholic News (Thứ Sáu
26/09/2008 06:38)**

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Số: 1437 /UBND-NC

V/v xử lý những vi phạm
của một số giáo sỹ thuộc
Giáo phận Hà Nội.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2008

Kính gửi: Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; trong những năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tôn giáo, trong đó có đạo thiên chúa; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng và đảm bảo bình đẳng trước luật pháp; đồng bào theo đạo và không theo đạo đoàn kết, chung sức, chung lòng, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc là thời gian gần đây Tòa Tổng giám mục Hà Nội, mà đứng đầu là Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt và Nhà thờ Thái Hà, mà đứng đầu là linh mục Vũ Khởi Phụng cùng các giáo sỹ Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Thật, Nguyễn Ngọc Nam Phong... đã kích động, lôi kéo giáo sỹ, giáo dân hoạt động tôn giáo trái pháp luật và có những hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Những vi phạm của các vị giáo sỹ Tòa Tổng giám mục Hà Nội và Nhà thờ Thái Hà đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nêu rõ, công luận cực lực lên án, dư luận xã hội rất bất bình.

Khi sự việc xảy ra tại 42 phố Nhà Chung, Quận Hoàn Kiếm và 178 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa; các cấp chính quyền của Thành phố Hà Nội đã tích cực giải quyết theo tinh thần tôn trọng các chức sắc và giáo dân, quan tâm đến quyền lợi chính đáng của giáo hội và theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng một số giáo sỹ có thái độ không hợp tác, coi thường pháp luật dẫn đến vi phạm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đạo thiên chúa, ảnh hưởng đến quan hệ vốn đang tốt đẹp giữa giáo hội với chính quyền địa phương. Có thể khẳng định rằng: nguyên nhân của các vụ việc này là do một số giáo sỹ đã cố tình vi phạm pháp luật, thực hiện không đúng với tinh thần của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Do vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1370/UBND-TNMT ngày 21 tháng 9 năm 2008 cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt - Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội và văn bản số 1407/UBND - NC ngày 22 tháng 9 năm 2008 cảnh cáo ông Vũ Khởi

Em Ng... i Đâu?

Tác Giả: Pascal Nguy&#n Ng&#c T&#nh, ofm
Thứ Sáu, 23 Tháng 4 Năm 2010 06:51

Phụng - linh mục chính xứ Thái Hà và các ông Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Thật, Nguyễn Ngọc Nam Phong (xin được gửi kèm theo văn bản).

Để pháp luật được tôn trọng và bảo vệ, đảm bảo cho các hoạt động của đạo thiên chúa theo đúng phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền địa phương với giáo hội và để giải quyết triệt để các vụ việc trên; Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trân trọng kiến nghị với Hội đồng giám mục Việt Nam:

1. Vận động các giáo sỹ, giáo dân chấp hành đúng các quy định của nhà nước, hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật, giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

2. Xem xét, xử lý và đề nghị xử lý nghiêm minh theo quy định của giáo hội đối với Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, linh mục Vũ Khởi Phụng, các giáo sỹ Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Thật, Nguyễn Ngọc Nam Phong; đồng thời yêu cầu chuyển nơi hoạt động tôn giáo của các vị này ra khỏi Giáo phận Hà Nội.

Chính quyền Thành phố Hà Nội luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; những nguyện vọng chính đáng của giáo hội và bà con giáo dân luôn được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng đề nghị Hội đồng giám mục Việt Nam xem xét./.

Nơi nhận:

- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- Như trên;
- Dòng chúa cứu thế Việt Nam
38 Kỳ Đồng, Q3, TP. HCM;
- Lưu: VT.

TM.UBND THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Thảo

Em Ng...i Đâu?

Tác Giả: Pascal Nguy&#n Ng&#c T&#nh, ofm
Thứ Sáu, 23 Tháng 4 Năm 2010 06:51

Ph... l... c 2

H... i Đ... ng Giám M... c Vi... t Nam

Em Ng i Đâu?

Tác Giả: Pascal Nguy n Ng c T nh, ofm
Thứ Sáu, 23 Tháng 4 Năm 2010 06:51

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 10/GHVN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tờ Giám mục Xuân Lộc, ngày 25 tháng 9 năm 2008

Kính gửi: Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh

Kính thưa quý Ủy Ban,

Chúng tôi đã nhận được văn thư số 14310/BND-NC, do Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, ký ngày 23 tháng 9 năm 2008, về việc "xử lý những vi phạm của một số giáo sỹ thuộc giáo phận Hồ Chí Minh".

Trong văn thư này, quý Ủy Ban có kiến nghị Hội đồng giám mục Việt Nam "xem xét, xử lý và đề nghị xử lý nghiêm minh theo qui định của Giáo hội đối với Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, linh mục Vũ Khắc Phương, các giáo sỹ Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Ngọc Nuan Phong."

Sau khi xem xét, chúng tôi thấy các vi phạm không làm mất cơ sở để giữ ngược lại giáo luật hiện hành của Giáo hội Công giáo.

Vì thế, chúng tôi xin thông báo để quý Ủy Ban được rõ; đồng thời, xin gửi kèm theo đây bản Quyết định của Hội đồng giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong bản cáo bạch này, để quý Ủy Ban tham khảo thêm.

Trân trọng kính chào.

Kính mời:

- Văn phòng Thủ tướng
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Ban Tôn giáo Chính phủ
- Bộ Ngoại giao
- Đang Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP HCM
- 18 Kỳ Đẳng, Q.X. TP HCM
- Lưu



Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Nhơn

II. QUAN ĐIỂM

Đảng trước tình hình nước ngoài thì có những đề nghị và đề xuất sau:
1. Trước hết, cần phải về đất đai của người Việt ở nước ngoài để cho họ sinh sống. Việc này đòi hỏi cần phải quan tâm và quyền tư pháp của người dân Việt Nam ngoài quốc gia của họ. Đảng cần phải có những chính sách để giúp họ sinh sống và phát triển kinh tế. Đảng cần phải có những chính sách để giúp họ sinh sống và phát triển kinh tế. Đảng cần phải có những chính sách để giúp họ sinh sống và phát triển kinh tế.
2. Về đất đai, cần phải có những chính sách để giúp họ sinh sống và phát triển kinh tế. Đảng cần phải có những chính sách để giúp họ sinh sống và phát triển kinh tế. Đảng cần phải có những chính sách để giúp họ sinh sống và phát triển kinh tế.
3. Cuối cùng, cần phải có những chính sách để giúp họ sinh sống và phát triển kinh tế. Đảng cần phải có những chính sách để giúp họ sinh sống và phát triển kinh tế. Đảng cần phải có những chính sách để giúp họ sinh sống và phát triển kinh tế.

Làm tại Thủ Đức, ngày 25.09.2008
Đ. NGUYỄN VĂN NHƠN

Ph... c 3

TH... NG... C... A CÁC

GIÁM M... C VI... T NAM

Kính gửi Quý vị
lãnh đạo các cơ
quan lập pháp của
Nhà nước Việt Nam:
Quốc hội và các Hội
đồng Nhân dân

□

“Phúc vị con
người là mục đích
tối cao” của mọi t

**chính và chính xã
hội (xem Nghị
quyết Hội đồng
Lên VI), vì là
con người là mục
đích, là chủ cánh,
là trung tâm của
mọi hoạt động văn
hóa, kinh tế, xã**

**h&i. T& chân lý căn
b&n này v& con
ng& i v& i nhân
ph&m và nhân
quy&n c&a h&, n&y
sinh nh&ng nhu
c&u, nh&ng đòi h& i
b&c thi&t ph& i đ&áp
&ng đ& xây d&ng**

và phát triển một xã hội nhân bản, một xã hội không làm què quặt và hèn hạ con người. Nhưng đòi hỏi bức thiết đó là:

I- Xóa giặc nhặng khuyét tẹt

**hiõ n hõ u cõ a xõ
hõ i;**

**II- Phát huy
nhõ ng giá trõ
nhõn bõ n làm
cho con ngõ õ i
ngày càng trõ
nõn ngõ õ i hõ n,**

**sống xứng với
phẩm giá của
mình hơn.**

I. XÓA GIÓ M

NHỜNG

KHUYẾT TỐT

HIỆN HỮU CẢ

XÃ HỘI

**1. Khuyết tật
thần kinh là
hiện tượng tha
hóa con người.**

Sự tha hóa con

ng\square \square i xu\square t hi\square n
và l\square n d\square n trong
xã h\square i hi\square n nay:

- khi ch\square nghĩa

tiêu th&# đ&# a đ&# y
con ng&# i vào
trong m&# t m&# ng
l&# i nh&# ng th&# a
m&#n h&# i h&# t, gi&#
đ&# i;

- khi lao động
đồng c t ch c
nh m b o đ m
t i đã cho l i
nhu n mà
không l u tâm
c i thi n đ i

sống và thặng
tính phẩm giá
ngồi i lao động;

- khi đi ra s

đ o ng c gi a
ph ng ti n và
m c đích: con
ng i v n là
m c đích c a s
phát tri n thì l i
b bi n thành

đ n thu n là
ph ng ti n s n
xu t;

- khi t do đ c

coi nh là
quy n đ c làm
b t c đi u gì
mình thích, b t
c đi u gì mà
c m tính c a
mình cho là có

lời trích một
cho bên thân,
cho phe phái,
đang khi tôi do
đích thực là
quyên làm
nhưng gì mà

lòng ông tâm thùy
đồng c phép làm
vì công ích, vì
lợi ích của tha
hộ hiện tại và
mai sau. Thúc
tức sự sống

hi&#n t&#i cho
th&#y: khi tách l&#
ch&#n lý v&# con
ng&# i v&# i nh&#n
ph&# m và nh&#n
quy&# n c&# a h&# ,
t&# do tr&# thành

sở tùy tiện hoặc
ngẫu nhiên của
những kẻ có
quyền thế.

**2. Khuyết tật
thứ hai là c**

**chát công
và tha hóa con
ngái.**

**Cách xin-cho
là mát đián**

hình. Các chú
xin-cho là một
các chú bắt công
và tha hóa con
ngươi vì những
lý do sau đây:

- Cầu cho
xin-cho bình
những quy định
do của công
dân thành
những thì
quy định mà Nhà

Những cuốn sách
trong tay và
bàn phím tôi cho
người dân dùng
dùng những cái
phép, dùng thời
biến Nhà Nguyễn

t m t t ch c
có ch c năng
ph c v công
ích tr thành
m t ch nhân
ông n m các
quy n t do

cả a nguyễn i dân
và ban phát các
phép t do l i
cho h th ng
theo s tùy ti n
ch quan h n
là theo nh ng

tiêu chuẩn
khách quan.
Như thế cần chú
xin-cho vấn đề
nguyên nhân công
ích và xóa đi
các quy định tự do

cả người dân,
vừa bơi độn
hình như cả
mặt Nhà Nước
cả dân, do
dân và vì dân.
Đó là đi làm

tha hóa con
nguyễn Đâu.

- Theo thông tin
của báo chí, con

chúng xin-cho còn
là nguyên nhân
làm thất thoát
50% các nguồn
thu vào công
quỹ, và làm
thất thoát 50%

phần còn lại khi
phải chi ra cho
công ích. Điều
này có nghĩa là
5% hoặc 7%
dân số là
những người có

th... l... c và
quy... n l... c thì
h... ng 75% t...
công qu... qu... c
gia (*trong con*
s... 75%, có
50.000 t...

đ *ng/năm* *c* *a*
riêng ngành
xây đ *ng*),
ph *n* còn l *i*
c *a* dân s *là*
h *n* 70 tri *u*
dân ch *h* *ng*

đ$= 25\%$.

Th$= 25\%$ c$= 25\%$ này t$= 25\%$ o
ra m$= 25\%$ t$= 25\%$ tình
tr$= 25\%$ ng b$= 25\%$ t$= 25\%$ công
tr$= 25\%$ m tr$= 25\%$ ng
trong xã h$= 25\%$ i và
không ng$= 25\%$ ng

làm gia tăng h
sâu cách bi t
giàu nghèo
trong lòng m t
dân t c. Chính
vì th mà tham
những m t

cách có h
th<#225;ng quy mô
trong xã h<#225;i
ngày nay không
nh<#225;ng là m<#225;t
qu<#225;c n<#225;n, song
còn là m<#225;t t<#225;i

ác đũa i vũa i đũa t
nũa c và dân
tũa c.

**II. PHÁT HUY
NHỮNG GIÁ
TRỊ NHÂN**

**BỐN LÀM
CHO CON
NGƯỜI NGÀY
CÀNG TRỞ
NÊN NGƯỜI
HƠN,
SẴNG XẴNG**

VÕ I PHÕ M GIÁ CÕ A MÌNH HÕ N

1. *Phát huy phõ m giá con*

ngồi . Điều
này đòi hỏi
trong các quan
hệ xã hội
quan tâm tôn
trọng con
ngồi như là

trở nên tâm của
mọi hoạt động
văn hóa, kinh
tế, xã hội,
nghĩa là các
sinh hoạt văn
hóa, kinh tế,

xã hội
ph
h
ng đ
n s
phát triển và
thăng tiến
con
ng
i toàn
đ
n c
m
i
m
t v
t ch
t,

tinh thần và
tâm linh. Khi
mặt trong ba
mặt thiêu phát
trình, con
ngươi trở nên
hết hàng, què

quát, dát tát.

*2. Phát triển
xã hội và
thăng tiến con*

ng *i trên n* *n*
t *ng chân lý*
. M *t xã hội*
đ *c coi là có*
tr *t và phù*
h *p với nhân*
ph *m khi đ t*

nên đứng trên
chân lý. Chân
lý cần bền
trong quan hệ
giữa người với
người là mọi
người đều bình

đ
ng v
nhân
ph
m. Chân lý
này đòi hỏi
ph
i g
t b
m
i k
th
và
phân biệt đ
i
x
, ph
i xóa đi

những hình
thức chuyên
chợ, phiên chợ
trên mọi gian
đồng xứ ở
ngày nay đang
tràn lan trong

mình lãnh việc
của các sinh
con người và
xã hội.

*3. Phát huy
tình liên đới
trong môi trường sinh
học tại gia đình
và xã hội.*

Tình liên đới
chúng ta cần xây

dòng và phát
huy vẻ đẹp
trên nền tảng
tôn trọng con
người, tôn
trọng các
quyền của họ,

tôn trọng sự t
lập chính đảng
và quy n t
quy t c a con
ng i, tôn
trọng các giá
tr đ o đ c

trong truy&#n
th&#ng văn hóa.
Tình liên đ&#i
đòi h&#i ph&#i
nhìn xa h&#n
b&#n thân c&#a
t&# ch&#c, c&#a

phe phái đ
ph c v cho
s phát triển
c a xã hội,
cho s thắng
ti n c a
con người

và
gia đình.

4. *Phát huy
tính ph ấ đ ấ i.*

Tình liên đới
trong số tôn
trởng các
quyền tự do
của con người
đòi hỏi tự do
xã hội phải

mang tính ph
đi. Tính ph
đi là m t đ c
tính c a t
ch c xã h i
trong đó m t
t p th c p

cao không can
thi p vào n i
b c a m t t p
th c p th p,
không làm m t
th m quy n và
tính t l p c a

nó, song t o
đi u ki n giúp
nó ph i h p
ho t đ ng c a
mình v i
nh ng ho t
đ ng c a t p

th< khác nh< m
m< u c< u công
ích. Do đó,
con đ< < ng
phát huy tính
ph< đ< i đòi
h< i:

*Chính quy định
tổ chức và nhiệm vụ
cho các cá nhân và tổ
thức công dân
sử dụng các
quy định của con*

nguyễn Đâu. Trong
các quy định đó,
phải kiểm định
quy định bình
định, quy định
và bản phần
chức năng cho

các nhu cầu
vật chất, tinh
thần và tâm
linh của cuộc
sống con
người, gia đình
và tập thể,

quyền sáng
kiến và tham
gia các hoạt
động phát triển
xã hội, tăng
tiến con người
và gia đình, c

vi c c ng c
n n t ng pháp
lý c a c ng
đoàn chính tr
trong m t qu c
gia.

Dành cho
mình để
quyển hay một
quyển hành
quá lớn trong
các lĩnh vực
cả đời sống

gia đình và xã
hội, đó là con
đường
đường
chuyên chế và
điều tài
,
quan liêu và
bao cấp, áp

bố c và bố t
công, là nháng
tánán làm tha
háa con ngái.

Tính phä đä i
theo nghĩa
trên là nä n
täng đä xây
đäng mät xã
häi dân chä ,
mät Nhà Nä c

cả dân, do
dân và vì dân.

Thiêu nấn tởng
này, Nhà Nước
vì chính năng
phục vụ công
ích trở thành

m&#t c&# máy
th&#ng tr&# đ&# c
tài, và nhân
dân t&# đ&# a v&#
làm ch&# đ&# t
n&# c tr&# thành
ph&# ng th&#

phòng cho
cố máy đó. Đó
là đi làm tha
hóa con người
và phân hóa
xã hội.

*5. Phát huy ý
thức và thói quen
chí phước vì
công ích.*

Trước hết công
ích đòi hỏi
phải tôn trọng

con Nguyễn Đình, tôn
trở Nguyễn Đình
phẩm và các
quyền tự do
của anh. Do đó,
chúng ta cần
phải cố gắng cho

công ích đòi
bu c chính
quy n:

(1) t o đi u

kiến báo đm
cho mĩ công
dân hàng
những nhu yếu
sao cho xứng
hợp với phẩm
giá con người;

(2) xóa bỏ
những luật lệ
bất công và
những biện
pháp trái với
luân thường
đạo lý trong

truyền thống
văn hóa của
dân tộc, vì lẽ
đây là những
cội chôn và bôn
pháp làm tha
hóa con người.

C *ch* *xin-cho*
là m *t* *đi* *n*
hình v *lu* *t* *l*
b *t công*. Phá
thai h ng năm
h n c tri u
tr ng h p là

một điển hình

văn bản pháp

trái với luận

thông ng đố lý

mà những hủ u

quả đã và

đang điển ra

không biết t đ a
t ng lai dân
t c đi v đâu.

Kính th a Quý

Võ ,

Là nh&#ng
ng&# i yêu m&#n
quê h&#ng, ai

trong chúng ta
cũng mong
mu n xây
d ng Vi t Nam
thành m t đ t
n c giàu đ p,
văn minh, giàu

tính nhân bản.

*Chính trong
tinh thần đó,
chúng tôi xin
gõ i đ n Quý
V th ng
này*



Kính chúc Quý
V&# luôn an
lành, m&#nh

khoá và thành
đát.

Trân trọng
kính chào.

HỒ I ĐỒ NG GIÁM MỒ C VIỒ T NAM